



ข่าว มจพ.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK (KMUTNB)

- มหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลพระราชทาน หน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- ชนะเลิศรางวัลนายกรัฐมนตรี ส่วนราชการดีเด่นระดับกรม ในการบริหารและการจัดการ เพื่อการพัฒนาวิชาการ
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐดีเด่น จากสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
- มหาวิทยาลัยแห่งแรกและแห่งเดียวของโลกที่เป็นแชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัย 8 สมัย มากที่สุดในโลก

ปีที่ 28 ฉบับที่ 18 วันที่ 10 – 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562

“ไปร์ท” เลือกรเรียนการท่องเที่ยวและโรงแรมเพราะที่บ้านทำธุรกิจรีสอร์ท และสวนน้ำ
เรียนอย่างเต็มที่และมีความสุขที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

นายชาคริต เชื้อวงษ์ ชื่อเล่น “ไปร์ท” หุ่นหล่อ มาดเท่ที่อีกคนที่จะพามาแนะนำให้รู้จัก เป็นนักศึกษา ปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี **“ไปร์ท” จัดได้ว่าเป็นหนุ่มที่มีบุคลิกที่ดี หน้าตาดี สะดุดสายตาสาวๆ เลยกี่เดียว แถมเป็นคนพื้นเพและเกิดจังหวัดปราจีนบุรี** ผมไม่ใช่คนเรียนเก่งเลย ไม่ชอบอ่านหนังสือสอบเลยแม้แต่นิดเดียวในสมัยมัธยมศึกษา แต่พอเข้ามามหาวิทยาลัยต้องอ่านให้มากๆ และต้องปรับตัวการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยค่อนข้างมาก แต่ชีวิตในรั้ว มจพ. ได้สอนประสบการณ์ดีๆ เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกับเพื่อนๆ การเรียน การทำกิจกรรมที่หลากหลาย ผมเลือกรเรียนตามใจที่ผมรักและถนัด ไม่ได้เรียนตามเพื่อนหรือเรียนตามใจพ่อแม่ **“เราต้องหาสิ่งของตัวเองชอบให้เจอก่อนแล้วจะมีความสุขสนุกไปกับมัน”** มีอยู่ช่วงหนึ่งผมมีความเสี่ยงสูงที่จะโดนรีไทร์ (retire) พันสภาพการเป็นนักศึกษา ผมรู้สึกผิดหวังมากที่ผมพยายามไม่พอ จากนั้นจึงเป็นจุดเริ่มต้นให้ผมตั้งใจอดทน มีความมานะ และความพยายามมากขึ้น ประสบการณ์นั้นผมจดจำไม่ลืมที่ต้องลุ้นว่าจะผ่านไหม!! สุดท้ายผมทำได้ โลงอก ที่อย่างน้อยเราทำได้ นับจากวันนั้นเองทุกๆ วันเวลา 05.00 น. ผมจะตื่นเข้ามิดชิดบิดำร่านั่งอ่านหนังสือทำทุกวันจนเป็นนิสัยไปเลย

“ไปร์ท” เล่าให้ฟังว่า จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา (ม.6) สายศิลป์คำนวณ จากโรงเรียนปราจีนกัลยาณี (ปกณ) เริ่มมีความรู้สึกชอบงานบริหารและงานด้านบริการเพราะครอบครัวผมทำธุรกิจรีสอร์ท และสวนน้ำ เช่นเดียวกับที่มาเรียนด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมจะได้นำเอาวิชาความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินธุรกิจ และการดูแลลูกค้า ให้ดียิ่งๆ ขึ้นในอนาคต มันคือประสบการณ์จริงที่ได้เรียนรู้นอกห้องเรียน ได้พบปะผู้คนหลากหลายอาชีพที่เข้ามาใช้บริการรีสอร์ทเรา มันเป็นจุดเปลี่ยนและจุดเริ่มต้นที่ดีให้ผมมีความสนใจอยากเรียนการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม จนได้ทราบว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี มีสาขาเปิดโดยตรงเกี่ยวกับสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผมจึงได้เลือกสมัครเรียนที่นี่เพราะเป็นสาขาที่ใช่เลยและใกล้บ้านตอบโจทย์ที่ลงตัวทุกอย่างทั้งสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นและเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี ยังติดกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ บรรยากาศดีล้อมรอบด้วยธรรมชาติ เหมาะกับการมาเรียนและใช้ชีวิต

หากจะถามถึงการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ไม่ยากอย่างที่คิดเพียงแต่เราต้องรู้จักเรียนรู้ รู้จักวิธีการปรับตัว หรือการเปิดใจรับรู้และเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ ในรั้วมหาวิทยาลัย ชอบและรักในสิ่งใดขอให้ตั้งใจและทำมันให้ได้ อย่างเต็มที่และมีความสุขไปกับมัน เหมือนกับการที่ผมได้เข้ามาเรียนในสายนี้มันทำให้ผมมีความสุขทุกๆ ช่วงเวลาและ ก็ทำทุกอย่างให้ออกมาได้ดี **จากวิกฤตที่ผมเกือบจะโดนรีไทร์ (retire) ทำให้ผมมีกฎระเบียบ มีวินัยที่จะปฏิบัติต่อตนเองกับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้อยู่รอดครบ 4 ปีให้ได้**

เหตุการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัยที่ประทับใจ คือการได้มาเป็นลูกพระจอมเป็นความภูมิใจที่สุด ผมได้ ประสบการณ์ที่ดีที่สอนให้เรารู้จักคนอื่นๆ มากขึ้น ได้สังคมใหม่ๆ ในรั้วมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ผมยังชอบกิจกรรมรับน้อง เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างสรรค์แนวคิดดีๆ และได้รู้จักและสนิทกับเพื่อนในชั้นเรียนได้เร็วขึ้น รวมถึงสอนให้เรา ปรับตัวเข้าหาสังคมอื่นๆ ได้ง่ายและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือในอนาคตได้ นอกจากนี้แล้วผมมีความประทับใจ อาจารย์ทุกท่านที่ดูแลและให้คำปรึกษาตลอดไม่ว่าจะเรื่องการเรียนหรือเรื่องงาน การอบรมสั่งสอนทั้งในเรื่องวิชาการ การใช้ชีวิต และการวางแผนการทำงานในอนาคต และอื่นๆ อีกหลายอย่างที่สำคัญในการดำเนินชีวิต

สำหรับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย กับคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปทุมธานีที่ผมตั้งใจเลือกไม่ผิดหวังเลยครับ เหมือนกับที่รุ่นพี่ได้บอกไว้ว่าทั้ง บรรยากาศ คณาจารย์ เพื่อนๆ นักศึกษาล้วนแต่เป็นมิตรมีความเป็นกันเอง (แต่ไม่ตามใจ) ผมพูดได้เต็มปากว่าผม “ภูมิใจมากที่ได้มาเรียนที่นี่” เป้าหมายของผมเหลืออีก 1 ปี จะตั้งใจเรียนให้จบ 4 ปี ตามเป้าหมาย ตามที่ทุกคนใน ครอบครัวหวัง ซึ่งเมื่อจบการศึกษา ก็จะช่วยบริหารจัดการธุรกิจครอบครัว อยากรบอกน้องๆ ที่กำลังมองหาที่เรียนมา สมัครที่นี่เลยกันเถิด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปทุมธานี มีหลายคณะให้ได้ เลือกตามความถนัดและความชอบ

มจพ. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าของภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กำหนดจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2562 ไปทอดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 (ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 8) วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) วัดที่สร้างโดยเจ้าจอมมารดาเที่ยง ในรัชกาลที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสมทบทุน สร้างศาลาปฏิบัติธรรม เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) พระผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ และเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน วัดและ มหาวิทยาลัยให้มั่นคงเป็นปึกแผ่น ตลอดจนเพื่อส่งเสริมความสามัคคีธรรมของหมู่คณะ พร้อมทั้งเพื่อทำนุบำรุง พระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็น เจ้าของผ้าป่าสามัคคีและร่วมทำบุญบริจาคปัจจัยได้ที่ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มจพ. โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1601-1604, 0-2584-4343-4 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 02-555-2000 ต่อ 1166, 2091, 1121

วิทยุ โทรทัศน์/ข่าว
☎ 1121